



คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ ~~๑๔๕๕~~ ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการจัดทำโครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน ๒ ประเภท คือ ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดี นักศึกษาที่มี คุณธรรม จริยธรรม/จิตอาสา และทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา อันมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ตลอดจนนักศึกษาที่มีจิตอาสา ความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ได้มีทุนทรัพย์ในการศึกษา มีกำลังใจและความภาคภูมิใจ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาอื่น

เพื่อให้การจัดสรรทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงแต่งตั้งบุคลากรเพื่อดำเนินโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

มีหน้าที่อำนวยการและประสานงานฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะรวมทั้งตัดสินใจแก้ไขปัญหาตามที่เห็นสมควร ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนันันท์ ศิริรัตน์	ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.อดิเรก พันเชื้อ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ	กรรมการ
อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร	กรรมการ
อาจารย์พัชรมณช์ อ่อนเขต	กรรมการ
นายวีระ วนาเจริญเขต	กรรมการและเลขานุการ

/๒. คณะกรรมการกลั่นกรอง...

๒. คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกนักศึกษาศึกษาระดับโปรแกรมวิชา
มีหน้าที่ในการพิจารณาและกลั่นกรองความเหมาะสมของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
ตลอดจนคัดเลือกและรับรองนักศึกษาที่เหมาะสมในการเข้ารับทุนประเภทนักศึกษาที่มีจิตอาสา
ความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย

๒.๑ โปรแกรมวิชาการบัญชี

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ลักษณ์ จีวีจู	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ เกรือวงษ์	กรรมการ
อาจารย์กัณฑ์นิษฐ์ จูรัตน์	กรรมการ

๒.๓ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.วาสนา จรุงศรีโชติกำจร	กรรมการ
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์	กรรมการ
อาจารย์ธัญชพร หาได้	กรรมการ

๒.๔ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี	ประธานกรรมการ
อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร	กรรมการ
อาจารย์พัชรมณฑท์ อ่อนเขต	กรรมการ
อาจารย์น้ำฝน สละโกสา	กรรมการ
อาจารย์ภักพล รื่นกลิ่น	กรรมการ

๒.๔ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน	ประธานกรรมการ
ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ	กรรมการ
อาจารย์ศุภมาส ผกาภาส	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ชันแก้ว	กรรมการ
อาจารย์ทิพย์ททัย ทองธรรมชาติ	กรรมการ

๒.๕ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช	ประธานกรรมการ
อาจารย์นิพัทธ์พนธ์ ฤชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ ธรรมธีระศิษฏ์	กรรมการ

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤติเดช...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช จินดาภักดิ์	กรรมการ
๒.๕ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
อาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวภู	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันสนันท์ ศิริรัตน์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.อดิเรก พันเขียว	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ นาควังไทร	กรรมการ
อาจารย์ปณณา ทรวงอิทธิสุข	กรรมการ

๓. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

มีหน้าที่ในการพิจารณานักศึกษาที่จะได้รับทุนแต่ละประเภทจากการเสนอรายชื่อจาก

โปรแกรมวิชาก่อนการประกาศผล ประกอบด้วย

อาจารย์ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ	ประธานกรรมการ
อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช	กรรมการ
อาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวภู	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชพร เครือวงษ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน	กรรมการ
อาจารย์ธัชพร หาได้	กรรมการ
อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี	กรรมการ
นายวีระ วนาเจริญเขต	กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะทำงานฝ่ายประสานงาน

มีหน้าที่ในการจัดประชุมคณะทำงานร่วมกับประธานโปรแกรมวิชาหรือผู้แทนเพื่อพิจารณาการกำหนดประเภททุน ดำเนินการรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็นไปตามมติที่ประชุม และรวบรวมรายชื่อนักศึกษาจากผลการคัดเลือกจากโปรแกรมวิชา จัดประชุมกลั่นกรองนักศึกษาที่มีสิทธิ์ในการรับทุน เสนอและประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้ทุน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จัดทำเกียรติบัตร จัดพิธีการมอบทุน ดำเนินการด้านการเบิกจ่ายทุนการศึกษา และบันทึกภาพการมอบทุนการศึกษา ประกอบด้วย

อาจารย์ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ	หัวหน้า
นายวีระ วนาเจริญเขต	คณะทำงาน
นางสาวศิริพร บัวคำ	คณะทำงาน
นางสาวศิริพร ศิริคุณ	คณะทำงาน
นายวรกิตต์ หงษ์สา	คณะทำงาน

/นางมัลลิกา...

นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
นางอนุสรာ มีบุญ
นายณัฐพงษ์ เครือสาร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

ตั้ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักษการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร